



Mường Tè, ngày tháng năm 2021

KẾ HOẠCH

Thực hiện Kết luận số 111- KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở 2021-2025” trên địa bàn huyện

Thực hiện Kết luận số 111- KL/TU, ngày 03 tháng 6 năm 2021, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở”.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục nâng cao chất lượng hệ thống y tế cơ sở nhằm từng bước đảm bảo mọi người dân được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, mở rộng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng sẵn có tại tuyến y tế cơ sở, giảm tỷ lệ chuyển tuyến của các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến xã, góp phần giảm quá tải cho bệnh viện tuyến huyện. Người dân được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần. Giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ, nâng cao chất lượng dân số, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của huyện bền vững.

2. Yêu cầu

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành trong từng hoạt động, từng lĩnh vực cụ thể để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án để kịp thời khắc phục, điều chỉnh những tồn tại, hạn chế.

II- MỤC TIÊU ĐẾN NĂM 2025

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế, chất lượng y tế dự phòng, quan tâm phát triển y tế tư nhân. Chủ động phòng chống dịch bệnh hiệu quả, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của Nhân dân, giảm tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ tử vong, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi.

2. Mục tiêu chủ yếu

(1) Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Y tế, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã cơ bản đáp ứng theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

(2) Nhân lực chuyên môn y tế có trình độ đại học trở lên > 35%.

(3) Tăng tỷ lệ thực hiện dịch vụ, kỹ thuật tại tuyến huyện đạt 75%; tuyến xã đạt 64%.

(4) 100% trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thực hiện đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu.

(5) 78% trạm y tế triển khai dịch vụ quản lý và điều trị các bệnh không lây nhiễm trong đó có 21% trạm y tế thực hiện mô hình quản lý các bệnh không lây nhiễm theo nguyên lý y học gia đình.

(6) Xây dựng và duy trì chất lượng xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đạt trên 78%.

(7) 80% dân số được theo dõi sức khỏe trong đó có 70% dân số trên địa bàn huyện được quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử.

(8) Mức giảm tỷ suất sinh bình quân hàng năm 0,5%⁰

(9) Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể cân nặng/tuổi là 17,4%, tỷ lệ suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi là 21,75%.

(10) 100% trạm y tế có NHS hoặc y sỹ sản nhi hoạt động.

(11) Tỷ lệ trạm y tế có cán bộ YHCT hoặc được đào tạo bổ sung có chứng chỉ YHCT từ 3 tháng trở lên đạt 71%.

(12) Tỷ lệ trẻ em < 1 tuổi được tiêm chủng ít nhất 8 loại vắc xin đạt 93%.

(13) 78% các xã trên địa bàn huyện đạt tiêu chí Quốc gia về y tế

(14) Tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS dưới 0,34% dân số.

III- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện về lĩnh vực y tế, trọng tâm là Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, Quyết định số 2348/QĐ-TTg, ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò tham mưu nòng cốt tham mưu của ngành y tế huyện, tập trung thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án và Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

2. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân trong tình hình mới

Đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt động từ huyện đến xã, chú trọng thực hiện các dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến chuyên môn của Sở Y tế. Các trạm y tế xã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu theo Thông tư số 39/TT-BYT ngày 18 tháng 10 năm 2017. Thực hiện việc quản lý toàn diện, liên tục cho từng người dân trên địa bàn, phòng, chống dịch bệnh, chữa bệnh theo chức năng, nhiệm vụ và kết nối, chuyển người bệnh lên tuyến trên.

Đề nghị tăng cường đào tạo, bồi dưỡng luân phiên cán bộ y tế, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới (*các tuyến có đủ năng lực thực hiện danh mục kỹ thuật theo phân tuyến*).

Đổi mới, nâng cao các hoạt động trong khám, chữa bệnh tuyến huyện đảm bảo đủ năng lực khám, chữa bệnh cho Nhân dân và hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế xã, thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực.

Ứng dụng tin học trong các hoạt động y tế, đặc biệt là lập và quản lý hồ sơ sức khỏe cho người dân, quản lý khám chữa bệnh và thanh quyết toán bảo hiểm y tế. Đồng bộ kết nối hệ thống thông tin giữa y tế xã và y tế huyện để theo dõi quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn huyện, xây dựng và triển khai bệnh án điện tử.

Đẩy mạnh hoạt động y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới. Triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số, công tác phòng, chống HIV/AIDS, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, đẩy mạnh công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Duy trì các xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế, xây dựng lộ trình công nhận các xã còn lại đạt tiêu chí Quốc gia về y tế.

3. Xây dựng đội ngũ y tế vững về chuyên môn nghiệp vụ, tận tâm, trách nhiệm với công việc, đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân

Kiện toàn đội ngũ cán bộ y tế có đủ số lượng, hợp lý về cơ cấu. Tiếp tục đề nghị đào tạo nâng cao năng lực y tế, chú trọng đào tạo đội ngũ y, bác sỹ là người địa phương, đào tạo bác sỹ cho y tế xã với chương trình đào tạo và nội dung phù hợp, đào tạo bổ sung, thay thế nhân viên y tế thôn bản để hoạt động tại các bản còn thiếu và yếu.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao tinh thần phục vụ Nhân dân; tăng cường công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên trong ngành y tế. Đề nghị chính sách tuyển dụng, thu hút cán bộ y, bác sỹ có trình độ chuyên môn giỏi đến công tác tại huyện đặc biệt là công tác tại các xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện. Khuyến khích cán bộ tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học và áp dụng vào thực tế công tác y tế trên địa bàn toàn huyện.

4. Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, gắn với đào tạo nhân lực sử dụng và vận hành, ưu tiên đầu tư cho các xã khó khăn, xa trung tâm huyện, trạm đang có bác sỹ biên chế tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế tốt nhất. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực y tế, nhất là hoạt động của y tế tuyến xã, các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân.

IV- MỘT SỐ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, ngành y tế trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới. Quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới. Hằng năm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch này vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Đề án nâng cao chất lượng y tế cơ sở, truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân để bảo vệ và nâng cao sức khỏe ban đầu. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng y đức cho cán bộ, công chức, viên chức y tế để nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, động viên khen thưởng kịp thời gương người tốt, việc tốt, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm.

2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế

Đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế, nhân lực theo vị trí việc làm, theo cơ cấu, đặc biệt là nhân lực tại Trung tâm Y tế huyện, trạm y tế xã, thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực đảm bảo thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và thực hiện các chương trình y tế trên địa bàn toàn huyện. Rà soát, bố trí, điều chuyển, sắp xếp nhân lực tuyến y tế xã bảo đảm tính phù hợp về số

lượng và chức danh chuyên môn theo đề án vị trí việc làm, đề nghị tuyển dụng, thu hút bác sỹ đa khoa, bác sỹ gia đình về làm việc tại trạm y tế xã.

Phối hợp xây dựng kế hoạch, đề nghị đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; đặc biệt đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho y tế cơ sở. Thực hiện luân phiên bác sỹ từ tuyến huyện về tuyến xã và ngược lại.

3. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển các dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Thường xuyên chỉ đạo, hỗ trợ trực tiếp về chuyên môn, gắn kết chặt chẽ hoạt động của Trung tâm Y tế huyện và các trạm y tế xã, thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực.

Tích cực phát triển các kỹ thuật chuyên sâu của bệnh viện thuộc tuyến huyện. Thực hiện khám, chữa bệnh và điều trị nội trú, phát triển dịch vụ kỹ thuật nhằm giảm quá tải cho bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương.

Đa dạng hóa các hướng phát triển công tác khám, chữa bệnh kể cả nội trú và ngoại trú phù hợp với mô hình bệnh tật, phù hợp với điều kiện thực tiễn công tác phát triển y tế trên địa bàn toàn huyện.

Đẩy mạnh hoạt động phát triển chuyên môn kỹ thuật tại tuyến xã; đổi mới nâng cao năng lực hoạt động của trạm y tế xã, đưa nguyên lý y học gia đình vào hoạt động của trạm y tế, thực hiện việc quản lý sức khỏe toàn diện, liên tục cho từng người dân trên địa bàn.

Khuyến khích phát triển phòng khám đa khoa, chuyên khoa tại thị trấn, nơi tập trung đông dân cư, những khu vực xa cơ sở y tế công lập, phát triển các dịch vụ tư vấn sức khỏe, hoạt động bác sỹ gia đình theo chủ trương của Bộ Y tế, tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài công lập, đủ tiêu chuẩn để thuận tiện cho người dân và tạo sự cạnh tranh lành mạnh nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ, có chất lượng cho Nhân dân xây dựng danh mục thuốc thiết yếu, danh mục thuốc cấp cứu phù hợp cho các trạm y tế, bảo quản, sử dụng thuốc của chương trình y tế có hiệu quả. Phát triển y học dược cổ truyền theo hướng kết hợp với y học hiện đại; phát huy tốt vườn thuốc nam tại các trạm y tế xã. Khuyến khích trồng, bảo tồn và phát triển các vùng nuôi, trồng dược liệu quý hiếm trên địa bàn huyện. Thực hiện chương trình kết hợp quân dân y ở các xã biên giới.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động của y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe, bà mẹ trẻ em, dân số, kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, duy trì xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế

Duy trì chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi, đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe để nâng cao nhận thức của người dân về

phòng, chống một số bệnh dịch, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm...Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, cộng đồng trong công tác tiêm chủng mở rộng, phòng, chống dịch. Chủ động dự báo phòng, chống dịch bệnh để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, củng cố hệ thống giám sát dịch bệnh để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, củng cố hệ thống giám sát dịch bệnh từ tỉnh đến huyện, xã. Chủ động chuẩn bị đủ thuốc, hóa chất, vật tư sinh phẩm, vắc xin và nhân lực sẵn sàng đáp ứng nhanh khi có dịch bệnh xảy ra.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả phòng, chống ngăn chặn lây nhiễm HIV trong cộng đồng, đẩy mạnh hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone.

Tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, kế hoạch hóa gia đình ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tư vấn cung cấp dịch vụ thiết yếu chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên, tư vấn và giáo dục kỹ năng sống cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai và chăm sóc trẻ sơ sinh. Tiếp tục thực hiện đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, bước đầu thực hiện mô hình quản lý, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ngay tại nhà, tại cộng đồng và tại trạm y tế xã.

Đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền, tăng cường thanh tra, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, bếp ăn tập thể.

Tập trung củng cố, giữ vững các xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, đồng thời tiếp tục đầu tư, xây dựng các tiêu chí.

5. Đề nghị đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị

Đề nghị đầu tư mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị Trung tâm Y tế huyện đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn về y tế dự phòng, dân số và khám, chữa bệnh.

Tăng cường khai thác và quản lý hiệu quả cơ sở vật chất và thiết bị đã được đầu tư, rà soát thực trạng, xây dựng danh mục trang thiết bị cần đầu tư phù hợp với tình hình nhân lực, cơ sở vật chất, kế hoạch phát triển của Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị trực thuộc. Phối hợp với các đồn biên phòng và chính quyền địa phương duy trì xây dựng các trạm y tế kết hợp quân dân y tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa của huyện.

6. Huy động và tập trung nguồn lực cho việc thực hiện Đề án

Huy động các nguồn lực từ ngân sách Trung ương, đề án tăng cường y tế cơ sở của Bộ Y tế (vốn vay ngân hàng thế giới), kinh phí kết dư Quỹ bảo hiểm y tế hằng năm và nguồn thu sự nghiệp, cá nhân tự đóng góp (đào tạo), huy động ngân sách địa phương.

7. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành và thực hiện tốt cơ chế hoạt động trong lĩnh vực y tế

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương trong quản lý Nhà nước về y tế, nhất là quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, quản lý giá thuốc, hành nghề y - dược tư nhân. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý tại các phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế, các trường, phó phòng, các đồng chí trạm trưởng trạm y tế, trưởng phòng khám đa khoa khu vực.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các quy chế chuyên môn tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Xây dựng và hoàn thiện các quy chế nội bộ, quy định các tiêu chuẩn cụ thể với từng chức danh, vị trí công tác, quy chế và trách nhiệm của người đứng đầu, quy chế phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ, duy trì tốt chế độ giao ban, hội họp nhằm kiểm soát tốt từng đầu mối công việc, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong các hoạt động. Kiên quyết khắc phục những tiêu cực trong các cơ sở khám, chữa bệnh.

Tăng cường phân công, phân cấp quản lý theo quy định phù hợp với thực tiễn, nâng cao hiệu quả quản lý; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước theo hướng quản lý ngành. Xây dựng quy chế hoạt động, phối hợp giữa các tuyến. Thực hiện dân chủ cơ sở bảo đảm công khai, minh bạch trong đơn vị.

Phát huy vai trò của các tổ chức y tế địa phương, cơ sở, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ hoạt động của y tế tư nhân và các quầy thuốc, nhà thuốc tư nhân, xử lý kịp thời những vi phạm về y tế.

8. Đổi mới cơ chế tài chính cho hoạt động y tế

Đảm bảo nguồn ngân sách để triển khai toàn diện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là y tế cơ sở, đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân sinh sống tại vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa. Đồng thời huy động các nguồn lực để thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý sức khỏe người dân.

Thực hiện đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý và tổ chức hoạt động của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Từng bước thực hiện quyền tự chủ về nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính gắn với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch.

Tăng cường cung cấp dịch vụ chuyên môn kỹ thuật cao, khuyến khích sử dụng dịch vụ y tế ở tuyến xã, phòng khám. Từng bước chuyển chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cấp trực tiếp cho cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế gắn với lộ trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế.

Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Nâng cao năng lực, chất lượng giám định bảo hiểm y tế bảo đảm khách quan, minh bạch. Thực hiện các giải pháp đồng bộ chống lạm dụng, trục lợi, bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm y tế và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, cơ sở y tế.

9. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong y tế

Tất cả các cơ sở y tế đều được triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng phần mềm quản lý khám, chữa bệnh và thanh quyết toán bảo hiểm y tế, phần mềm thống kê báo cáo, lập hồ sơ sức khỏe điện tử, hướng tới bệnh viện thông minh.

V- KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng kinh phí: **36.991.000.000** đồng trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 30.000.000.000 đồng
- Ngân sách địa phương: 5.000.000.000 đồng
- Huy động từ các nguồn khác: 991.000.000 đồng
- Cá nhân tự đóng góp (kinh phí đào tạo): 1.000.000.000 đồng

VI- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 111 -KL/TU và kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp.

2. Hội đồng Nhân dân huyện phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch này.

3. UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện; tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn các cơ quan tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 111 -KL/TU và kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

5. MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch và phối hợp tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện.

Kế hoạch này phổ biến đến chi bộ!

Nơi nhận:

- Các Đ/c UV BCH Đảng bộ huyện,
- Các Chi, Đảng bộ trực thuộc,
- Các cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể huyện,
- Lưu VPHU.

**T/M HUYỆN ỦY
BÍ THƯ**

Lý Anh Hừ